

GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.



Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.



Các đồng chí: Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2022 có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, phòng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và những vấn đề phát sinh để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong báo chí; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại để thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sản

xuất các chương trình, ấn phẩm với nội dung sinh động, chất lượng, có chiều sâu, mang đậm hơi thở của cuộc sống và khát vọng phát triển tỉnh Thái Bình; phát huy vai trò đi đầu của báo chí, văn học nghệ thuật trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các xu hướng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết quả đạt được của tỉnh ở mọi lĩnh vực.

Nhân dịp xuân mới Quý Mão, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

chúc đại biểu các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công mới; tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã trao giải cho 23 tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí tỉnh năm 2022, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích. Loạt bài 5 kỳ "Trần trở sức giã lo việc nước" của nhóm tác giả Báo Thái Bình vinh dự đạt giải nhất. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động giải báo chí tỉnh năm 2023.

SẴN SÀNG KHAI MẠC...

(Tiếp theo trang 1)

nhà bạt phục vụ khai mạc lễ hội; chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức các nghi lễ truyền thống: lễ rước thủy, rước bô, lễ tế mở cửa đền, lễ bái yết...; chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng tổ chức phân hội: trình diễn thư pháp, thi pháo đất, gói bánh chưng, võ cổ truyền, tổ chức ngày thơ, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và hơn 20 cơ quan báo chí trung ương, góp phần quảng bá sâu rộng về lễ hội. Tiểu ban hậu cần, khánh tiết đã xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, khách mời tham gia lễ hội... Tiểu ban an ninh trật tự đã ban hành và triển khai việc chủ động triển khai công việc được phân công. Đồng chí lưu ý việc đón tiếp đại biểu, khách mời cần chu đáo, thể hiện lòng mến khách của người dân Thái Bình. Các hoạt động

diễn ra trong lễ khai mạc cần đảm bảo an toàn về hệ thống lưới điện, địa điểm coi xe, đỗ xe phù hợp. Về kịch bản lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp, đồng chí thống nhất cần được rà soát kỹ lưỡng. Đối với các nghi thức lễ hội truyền thống, huyện Hưng Hà chủ động thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Liên quan đến công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị đài truyền thanh của các xã trong huyện cần huyện, thành phố trong tỉnh cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá về lễ hội. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trực quan cần được rà soát lại, tránh xảy ra sai sót. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Hưng Hà thống nhất những vấn đề còn vướng mắc về nguồn lực tổ chức lễ hội; đối với các đơn vị đã được thông qua về việc cấp kinh phí theo quy định cần chủ động triển khai và hoàn thiện các công việc phục vụ lễ hội. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh tăng cường huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ triển khai hoạt động diễn ra trong lễ hội. Các tiểu ban khẩn trương rà soát lại và hoàn thiện các công việc được giao, góp phần vào thành công của lễ hội đến Trần trong năm đầu tiên diễn ra với quy mô cấp tỉnh.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 30/1. Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tăng 40 ca so với ngày 29/1... Thái Bình: Trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 70,8%... SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Từ ngày 1/2, một số chính sách liên quan đến kinh tế như việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài; tiêu chí xác định linh kiện được miễn thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa... sẽ có hiệu lực thi hành.



Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vắng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Thông tư quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

a) Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

b) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khác phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ

chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

c) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2.

Tiêu chí xác định linh kiện được miễn thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin

Có hiệu lực từ ngày 15/2, Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT ban hành ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục

vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Thông tư quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a- Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào tình hình phát triển và chính sách quản lý trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cập nhật, điều chỉnh các danh mục cho phù hợp;

b- Không thuộc danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Quy định giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo Thông tư quy định, Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp đến 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp.

Cục Điều tiết điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp trên 110kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực hoặc Sở Công Thương giải quyết.

Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực hoặc Sở Công Thương giải quyết.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/2.

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí

Ngày 6/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc hỗ trợ cho người trồng lúa gồm sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc gồm phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo kỹ thuật. Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước

trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trung, thấp; tầng độ bằng phẳng mặt ruộng; tháo chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở thực hiện;

Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa;

Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại, mức chi theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2.

(theo vietnamplus.vn)

